



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรื่อง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

โดยที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้ตรวจสอบข้อสอบคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ไว้ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. กรณีผู้สมัครรายใดที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้อาจอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีประกาศนี้

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช. ได้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.

กำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา	ด้าน
๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
	ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ
	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ด้านกฎหมาย
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	ด้านจัดการทั่วไป
	ด้านเศรษฐศาสตร์
	ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านพัสดุ
	ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเหตุ

- ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ละด้านมารายงานตัว ณ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ก่อนเวลาเข้าสอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที
- ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายสุภาพตามหลักสากล